

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เนื่องจาก ประเทศไทยใน ปัจจุบันมีการนำเอาสิ่งเทียมออวูรป็นอันตรายมาใช้ประกอบ อาชญากรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับซึ่งสิ่งเทียมออวูรป็นอันตรายดังกล่าวมีการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นก่อให้เกิดความหวาดกลัวและกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคม สำหรับการ บังคับใช้พระราชบัญญัติออวูรป็น เครื่องกระสุนป็น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมออวูรป็น พ.ศ.2490 ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน รัฐบาลมาตรการทาง กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเทียมออวูรป็นที่จะบังคับการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง

### บทสรุป

จาก การศึกษาพบว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติออวูรป็น เครื่องกระสุนป็น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมออวูรป็น พ.ศ.2490 ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากยังไม่ครอบคลุมถึงสิ่งเทียมออวูรป็นในเรื่องของการขอใบอนุญาตมิ ใช้ พกพาสิ่งเทียมออวูรป็น เนื่องจากไม่ มีบทบัญญัตินิยามความหมาย คำว่า “สิ่งเทียมออวูรป็น ” ที่เป็นอันตรายที่ต้องการ ควบคุมรวมตลอดถึงความเร็วในการส่งลูกกระสุนของสิ่งเทียมออวูรป็นไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อใช้เป็น แนวทาง กำหนดบทลง โทษ ที่เหมาะสมและไม่มีบทบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ ควบคุมการมิ ใช้และพกพาสิ่งเทียมออวูรป็นให้ชัดเจน เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์ประกอบกับกฎหมาย ต่างประเทศที่มีการควบคุมในเรื่องนี้ จึงมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

#### 1. นิยามความหมายของ “สิ่งเทียมออวูรป็น”

นิยามความหมายของ “สิ่งเทียมออวูรป็นอันตราย” ที่ต้องการควบคุมในพระราชบัญญัติ ออวูรป็น เครื่องกระสุนป็น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมออวูรป็น พ.ศ.2490 โดยบัญญัติ เพิ่มเติมในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้

1) นิยามความหมายของ “สิ่งเทียมออวูรป็น อันตราย” ที่ต้องการควบคุม โดยกำหนด รายละเอียดและสาระสำคัญของสิ่งเทียมออวูรป็นที่ประสงค์จะให้มิในคำนิยาม ให้ชัดเจน เพื่อให้ สะดวกต่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมสิ่งเทียมออวูร ป็นอันตราย ที่มีหรือใช้ใน วัตถุประสงค์เพื่อ

การกีฬาหรือนันทนาการ , เพื่อการฝึกยุทธวิธีของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ , เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงหรือในการสะสม

การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการนิยามความหมายดังกล่าว ดังเช่นกฎหมายการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน ของรัฐอาร์คันซอ มีการแบ่งแยกประเภทอาวุธปืนเทียมให้เห็นชัดเจน และควรออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจเกิดมีขึ้นในอนาคที่มีลักษณะเป็นอันตรายเช่นเดียวกันกับปืนบีบี กัน และปืนแฟนท์บอล

2) กำหนดความเร็วของลูกกระสุนด้วยแรงขับเคลื่อนออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมายไว้ในคำนิยาม“สิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย”ไม่ควรเกิน 400 ฟุตต่อวินาที เนื่องจาก ไม่มีอนุภาคนิวเคลียร์ที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนทั่วไป หากความเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้ถือเป็นอาวุธโดยสภาพที่สามารถใช้ประทุร้ายร่างกายบุคคลให้ได้รับอันตรายได้และอาจเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาได้อีกด้วย

## 2. คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย

การมีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ปัจจุบันทำได้โดยง่ายพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ไม่มีการกำหนดอายุของผู้ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน บุคคลใดก็ตามสามารถมีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองได้โดยอิสระ ดังนั้น จึงควรมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิ่งเทียมอาวุธปืน อันตรายไว้ในความครอบครอง บุคคลนั้นควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ สำหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายไว้ในความครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์มีหรือใช้ในการฝึกยุทธวิธีป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่ต้องกำหนดอายุของผู้ครอบครอง แต่ควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายแก่นายทะเบียนท้องที่

กฎหมายของรัฐโรดไอแลนด์ ห้ามบุคคลจำหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองผู้เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่สำหรับ การเล่นกีฬาบีบี กัน และกีฬาแฟนท์บอลในประเทศไทยไม่มีการกำหนดอายุของผู้เล่นที่ชัดเจน

## 3. การมีใบอนุญาตมิใช่พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน

ควรมีการบัญญัติในเรื่องของการมี ใช้ พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นเดียวกับอาวุธปืน ให้มีการออกใบอนุญาตในการมี ใช้สิ่งเทียมอาวุธปืน และใบอนุญาตในการพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยนำหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวมา

ปรับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบชนิดและรุ่นของสิ่งเทียมอาวุธปืนว่าบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

## ข้อเสนอแนะ

### 1. นิยามความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธปืน”

ผู้ศึกษาเห็นว่า การนิยามความหมายของคำว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย” จะทำให้สะดวกต่อการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยเพิ่มเติมนิยามความหมายของ “สิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย” ในบทบัญญัติมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 โดยกำหนดรายละเอียดและสาระสำคัญของสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายที่ประสงค์จะให้มิในคำนิยาม ให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกในการ บังคับใช้ มาตรการทาง กฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมและบัญญัติให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจใช้กฎหมายนี้สามารถออก กฎกระทรวง จำกัด ประเภท ชนิด ขนาด จำนวน วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกไปอนุญาตสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย รวมตลอดถึงกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เพิ่มเติมได้ เพราะจะได้ครอบคลุมสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจมีขึ้นใหม่ในอนาคต และควรกำหนดความเร็วของลูกกระสุน ด้วยแรงขับเคลื่อนออกจากปากลำกล้องความเร็วเฉลี่ยปลายปืนไม่เกิน 400 ฟุตต่อวินาที ไว้ในคำนิยามเป็นเบื้องต้น และหากความเร็วเกินกว่าที่กำหนดให้ถือเป็นอาวุธ โดยสภาพมีความผิดตามกฎหมายต้องได้รับโทษ

### 2. วัตถุประสงค์ในการมีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรกำหนดวัตถุประสงค์พิเศษในการมี ใช้ พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายไว้ในความครอบครองของบุคคล หรือ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจไว้ ในกฎกระทรวง ให้ ออกเพื่อวัตถุประสงค์ 3 กรณี คือ เพื่อมีหรือใช้ในการกีฬาหรือนันทนาการ เพื่อมีหรือใช้ในการฝึก ยุทธวิธีป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนของหน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ เพื่อมีหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงหรือสะสม ใบอนุญาตให้มี ใช้ พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนติดตัวออกให้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ พิเศษดังกล่าวสำหรับบุคคลธรรมดา นั้นควรมีการ กำหนดอายุชัดเจน สำหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายไว้ในความครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์มีหรือใช้ในการฝึกยุทธวิธีป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่ต้องกำหนดอายุของผู้ครอบครอง

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย  
 ผู้ศึกษาเห็นว่าควรกำหนดอายุของผู้มีสิทธิครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน  อันตรายที่ต้องการ  
 ควบคุม เช่น

1) บุคคลผู้ขอใบอนุญาตมี  ใช้ สิ่งเทียมอาวุธปืน  อันตราย  ควรมีอายุตั้งแต่  18 ปีขึ้นไป  
 หากมีอายุต่ำกว่า  18 ปี  ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย  
 ชอบธรรม

2) บุคคลที่อายุต่ำกว่า  18 ปี  ในการพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน  อันตรายติดตัวไปในที่ที่  
 สาธารณชนจะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน

4. การมีใบอนุญาตมี  ใช้ และพกพา สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย  
 ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืน  เครื่องกระสุน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้  
 เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ.2490  โดยผ่านองค์กฤษฎีกาบัญญัติเพื่อให้มีการกลั่นกรองกฎหมาย  
 ดังนี้

1) เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการมี  ใช้ พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน  
 ในหมวด  4 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียม  
 อาวุธปืน  พ.ศ.2490  วางหลักกฎหมาย ห้ามผู้ใด มี  ใช้ ซึ่งสิ่งเทียม อาวุธปืน  อันตราย เว้นแต่จะได้รับ  
 ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  และการออกใบอนุญาตให้ออก  เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษตามที่  
 กำหนดในกฎกระทรวง  3 กรณี คือ

(1) เพื่อมีหรือใช้ในการกีฬาหรือนันทนาการ

(2) เพื่อมีหรือใช้ในการฝึกเพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ  
 ประชาชนของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

(3) เพื่อมีหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงหรือสะสม

ใบอนุญาตมีหรือใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย  ใบหนึ่งให้ออกได้สำหรับ สิ่งเทียม  
 อาวุธปืน  อันตราย กระบอกหนึ่งเท่านั้น  และจะต้องให้นายทะเบียนทำเครื่องหมายประจำ สิ่งเทียม  
 อาวุธปืนอันตรายนั้นไว้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เรียกว่า เครื่องหมายประจำ สิ่งเทียมอาวุธปืน  
  อันตรายแต่ละกระบอก บุคคลที่จะออกใบอนุญาตให้ใช้ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  
 กฎหมายกำหนดสำหรับเจ้าพนักงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มี  
 และใช้ สิ่งเทียม อาวุธปืน  อันตราย คือ ผู้บัญชาการสำนักงาน  ตำรวจ  แห่งชาติ สำหรับในเขต  
 กรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะรายในเขตจังหวัด  ในความ  
 รับผิดชอบ  ใบอนุญาตสำหรับให้มีและใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย  มีกำหนดอายุตลอดเวลาที่ผู้รับ  
 ใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายนั้น  และไม่สามารถโอนทางทะเบียนหรือตกทอด

ทางมรดกได้ ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วบุคคลที่นายทะเบียนท้องถิ่นอนุญาตยังต้องมีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงอีก เช่น

กรณีใบอนุญาตสูญหาย เป็นอันตรายหรืออ่านไม่ออก กฎกระทรวงควรมีเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตก่อนนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุ

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้สิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย ย้ายถิ่นที่อยู่ กฎกระทรวงควรมีเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้ายและถ้าย้ายไปต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องถิ่นใหม่ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายไปถึง

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตตาย กฎกระทรวงควรมีเงื่อนไขให้ผู้ที่มีใบอนุญาตหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครอง แจ้งการตายและส่งมอบใบอนุญาตพร้อมสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายที่อยู่ในความครอบครองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งตนอยู่หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต นายทะเบียนมีอำนาจสั่งทำลายใบอนุญาตพร้อมกับสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายของผู้ตาย ณ ที่ใดก็ได้ตามควรแก่กรณี

กรณีที่ปรากฏภายหลังพบว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ซึ่งออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ หรือผู้รับใบอนุญาตมาแล้ว ต่อมาตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ คือ กรณีขาดคุณสมบัติ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องส่งสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายและใบอนุญาต เพื่อนายทะเบียนดำเนินการทำลายต่อไป

วางหลักกฎหมาย ห้ามผู้ใดพาสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้พาสิ่งเทียมอาวุธปืนติดตัว ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายจากนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ถึงจะขอรับใบอนุญาตพาสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายติดตัวได้ โดยมีข้อยกเว้นกรณีไม่มีใบอนุญาตพาสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายติดตัวเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ ต้องมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์และข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับบุคคลใดที่จะพาสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายไปโดยเปิดเผย โดยไม่จำกัดว่าเป็นเวลาและสถานที่ใด หรือพาไปในที่ชุมชนที่ได้จัดมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด แม้จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้พาสิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย ติดตัวก็ไม่คุ้มครองเป็นการต้องห้ามทั้งสิ้น ใบอนุญาตให้พาสิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย ติดตัวมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกและใช้ได้สำหรับสิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย กระบอกหนึ่งเท่านั้น โดยนำหลักกฎหมายและขั้นตอนการขอใบอนุญาตมี ใช้และพกพาอาวุธปืน มาบังคับใช้โดยอนุโลม

2) ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงในการกำหนดรายละเอียด จำกัด ประเภท ชนิด ขนาด จำนวน วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย รวมตลอดถึงกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืน อันตราย ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

#### 5. แนวทางการพิจารณาบทลงโทษ

เพื่อให้ แนวทางการพิจารณาบทลงโทษเกี่ยวกับ มาตรการควบคุม สิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้นักโดยให้มีอัตราโทษจำคุกและโทษปรับในอัตราที่สูงมากกว่าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างน้อย 1 ใน 3 ในการฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมในเรื่องของการมี ไซ้ และพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย รวมถึงการมีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายที่มีความเร็วของลูกกระสุนเกินกว่าที่กำหนดและผู้นำเข้าส่งออกสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตราย โดยไม่ได้รับอนุญาต

6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ในความรับผิดชอบอยู่ติดชายแดนหรืออยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในบังคับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจออกกฎระเบียบเพิ่มเติมในการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนอันตรายในเรื่องของการมี ไซ้ พกพา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตรับผิดชอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เข้มงวดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 นี้ได้